

ประเทศไทย: ปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน สนับสนุนสิทธิทางพลเมืองและทางการเมือง

ให้คำมั่นในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎบัตรด้านสิทธิในวาระการถูกทบทวน โดยสหประชาชาติ

(กรุงเทพ 8 มีนาคม 2560) –

รัฐบาลไทยควรมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในการประเมินการจัดการในข้อกล่าวหาถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จะมีขึ้น โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ฟอรั่ดีไฟต์ไรท์กล่าว
หน่วยงานของไทยยังคงต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับพันธกิจทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ให้สัตยาบันไว้ในการปกป้องสิทธิทางพลเมืองและทางการเมือง ดังที่ระบุในรายงานของฟอรั่ดีไฟต์ไรท์ในวันนี้

“มีเจ้าหน้าที่ไทยที่ทำงานเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับงานสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้ แต่การละเมิดสิทธิที่ยังดำรงอยู่และการไม่ต้องรับผิดชอบต่อนายเงาบดบังความมุ่งมั่นพยายามของพวกเขา” เอมี สมิทธ ผู้อำนวยการบริหารฟอรั่ดีไฟต์ไรท์กล่าว
“ประเทศไทยจะต้องมีความจริงจังในการจัดการกับการละเมิดและการปกป้องสิทธิมนุษยชน”

ในขณะที่รายงานจำนวน 38 หน้า ได้แสดงถึงความก้าวหน้าในบางประเด็นของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย แต่ก็ได้รับรายงานถึงการสังหารที่ปราศจากการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ การควบคุมตัวโดยพลการ การปะทะและการโต้ตอบด้วยกำลังทหารต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน การละเมิดเสรีภาพในการพูดและการชุมนุม การค้ามนุษย์ที่มีขอบเขตกว้างขวาง และการบังคับให้กลับถิ่นฐานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่มีต่อผู้ลี้ภัย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วยสมาชิก 18 คน ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการอิสระที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐภาคีสหประชาชาติ ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานตามสนธิสัญญาที่มีกำหนดที่จะทบทวนความสอดคล้องในการปฏิบัติของรัฐบาลไทยต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและทางการเมือง (ICCPR) ที่เจนีวา ในวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2560 ICCPR เป็นกฎบัตรสำคัญของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในฐานะรัฐภาคีของกติกา ICCPR ตั้งแต่ปี 2539 ประเทศไทยย่อมมีผลผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องคุ้มครองและดำเนินการตามข้อบทเหล่านั้น

รายงาน *ภารกิจที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย:*

ความสอดคล้องในการปฏิบัติของรัฐบาลไทยต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

เป็นการพิจารณาการดำเนินงานของประเทศไทยตามกติกา ICCPR และการตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่ถูกเสนอโดยคณะกรรมการฯ อันเป็นผลจากงานวิจัยของฟอรั่ดีไฟต์ไรท์ ระหว่างปี 2557-2560 ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ประจักษ์พยาน ผู้รอดชีวิต และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากหลายพื้นที่ในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลจากการสังเกตการณ์การพิจารณาคดีในศาล และการวิเคราะห์ที่เอกสารของรัฐบาล ศาล และองค์การสหประชาชาติ

ประเทศไทยได้พัฒนายุทธศาสตร์เฉพาะและข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อที่จะพัฒนาการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศ ตามที่ระบุในรายงาน ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยมุ่งมั่นในการทุ่มเทพยายามอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

เพื่อที่จะต่อสู้กับการค้ามนุษย์และปฏิญาณที่จะปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุในร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนฉบับที่ 4

อย่างไรก็ตาม รายงานได้ให้รายละเอียดถึงคำสั่งต่างๆ

ที่ออกโดยรัฐบาลไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยที่ไม่คำนึงถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชนและนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน ตัวอย่าง คำสั่งของคสช.เช่น การให้อำนาจเจ้าพนักงานทหาร ในการเรียกตัว จับกุมตัว และควบคุมตัวบุคคล การสอบปากคำ การค้นและการยึดทรัพย์สิน และ “กระทำการอื่นใด”

ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการละเมิดทั้งกฎหมายในประเทศและกติกา ICCPR

นอกจากนั้น แม้ว่ารัฐบาลไทยมีความพยายามจัดทำกลไกเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ฟอร์ตีไฟต์ไทร์ยังคงเก็บข้อมูลการโจมตีทำร้าย

และเหตุการณ์ที่คุกคามต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและแกนนำชุมชนในประเทศ

ซึ่งมักเกิดขึ้น โดยไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ และแทบไม่มีการคุ้มครองที่พอเพียงจากทางการไทย

ฟอร์ตีไฟต์ไทร์ได้บันทึกถึงการทำร้ายร่างกายนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่รัฐหรือผู้มุ่งร้าย โดยปราศจากการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

ฟอร์ตีไฟต์ไทร์ยังได้บันทึกถึงการใช้ข้อหาหมิ่นประมาทและการกระทำทางกฎหมายอื่นๆ

โดยองค์กรภาคธุรกิจและหน่วยงานรัฐของไทยที่กระทำต่อผู้นำชุมชน นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

และผู้สื่อข่าวที่เพียงต้องการแสดงถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น

องค์กรชุมชนที่ทำกิจกรรมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสิทธิในที่ดินของไทย เช่น กลุ่มคนรักบ้านเกิด

และสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ที่ต้องเผชิญกับการปะทะที่รุนแรงและคดีความทางอาญา

เจ้าหน้าที่ทหารยังได้เรียกสมาชิกของกลุ่มทั้งสองเข้าโครงการ “ปรับทัศนคติ”

“นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมีบทบาทสำคัญในสังคมที่ให้การเคารพสิทธิ” เอมี สมิตท กล่าว

“นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนควรต้องได้รับการปกป้องและเชิดชู ไม่ใช่การละเมิดและการกบฏ”

รายงานยังได้อธิบายถึงการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่ไทยที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดการค้ามนุษย์อย่างกว้างขวางในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา เป็นอาชญากรรมที่ถือว่าเป็นการเอาคนลงเป็นทาสตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ในขณะนี้ทางการไทยได้มีการฟ้องร้องคดีต่อผู้ถูกกล่าวหาค้ามนุษย์กว่า 100 คน

ที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารและรัฐบาลซึ่งเป็นคดีค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีในประเทศไทย กระนั้นก็ตาม

ผู้รอดชีวิตได้ให้ข้อมูลกับฟอร์ตีไฟต์ไทร์ว่าขนาดของการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาและบังคลาเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2555 ถึง 2558 นั้นมีขอบเขตการกระทำผิดมากกว่าความผิดที่มีการสั่งฟ้องในศาลมาก

ยิ่งไปกว่านั้น พยานและพนักงานสอบสวนในคดีค้ามนุษย์ยังเผชิญกับการคุกคามและการข่มขู่

ก่อให้เกิดคำถามถึงกระบวนการพิจารณาคดีและความพร้อมของพยานบางคน

รวมทั้งการหนีออกนอกประเทศของตำรวจหัวหน้าชุดสอบสวน

ฟอร์ดไฟต์ไรท์ได้เข้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดีตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559
คำพิพากษากำหนดมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมของปีนี้

ในขณะที่ ชาวโรฮิงญาผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์และผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนยังคงถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเวลาดำหนด
ฟอร์ดไฟต์ไรท์ยังได้บันทึกการละเมิดสิทธิร้ายแรงอื่นๆ ที่มีต่อผู้ลี้ภัยในประเทศไทย
รวมทั้งชาวโรฮิงญาที่ถูกบังคับส่งกลับไปยังประเทศพม่า และชาวม้งลาวที่ถูกบังคับส่งกลับไปยังประเทศลาว
อันเป็นการละเมิดทั้งกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศและ ICCPR

“สิทธิมนุษยชนยังคงเป็นภารกิจที่ยังไม่แล้วเสร็จในประเทศไทย” เอมี สมิท

“ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะเยียวยาการละเมิดที่เกิดขึ้นในอดีตและปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศในอนาคต”